


ผลไม้ทายนิสัย

นำเสนอเมื่อ : 1 ธ.ค. 2552





กล้วย คนที่ชอบทานกล้วย ภายนอกดูจะเป็นคนเรียบร้อยมีแต่นิสัยจริงๆคืออ่อนไหวง่าย ถ้าถูกใครพูดกระทบกระแทกหน่อย ก็จะเก็บเอาไปคิดเสียใจเป็นคนโอปออมอวรี มีเหตุผล รอบคอบ มองการณ์ไกล ชอบวางแผน อนาคตให้ตัวเอง และคนที่อยู่รอบข้างเสมอ เป็นคนนิสัยรักสันโดษ เป็นคนที่มีจิตเป็นกุศล ชอบทำบุญแก่คนทุกชนชาติ

กระเทียม คนชอบกินกระเทียม จะมีลักษณะแข็งนอกอ่อนใน ภายนอกเหมือนคนก้าวร้าวแต่ จริง ๆจิตใจดี อ่อนไหวง่าย ไม่ชอบความรุนแรง รักสงบ

เงาะ สาวๆ ที่ชอบกินเงาะ จะเป็นคนค่อนข้างขี้อาย สามารถทำให้คนรอบข้างมีความสุขได้ ถึงจุดจะไม่ไปบางแต่ เพื่อนๆ ก็ชอบในความน่ารักสนุกสนานของคุณ

ชมพู เป็นคนขี้เกเรใจ จะชอบกินชมพูมากเป็นพิเศษ มีความอดทนสูง ยึดอยู่ในทุกสถานการณ์ คนมองโลกในแง่ร้าย และคิดมาก แต่ไม่ชอบที่จะทำร้ายจิตใจใคร จริง ๆตั้งหน้าตั้งตาหมั่นคนไหน ชอบกินชมพูเป็นพิเศษก็ควรจะไปหาเจอ เพราะเค้าจะคิดอะไร ๆ ไปในทางลบเสมอ

แตงโม ของว่างจานโปรดสำหรับสาวใจกว้าง อ่อนโยน มีน้ำใจกับมิตรสหาย ซื่อสัตย์ไม่คิดคดทรยศ เป็นคน ง่าย ๆมองโลกในแง่ดี จะไม่ค่อยไววายหรือคิดมาก ดึงออกตั้งใจทำงานดี แต่มักแพภัยแก่เพศตรงข้าม และคนที่ชอบกินแตงโม จะเป็นคนที่รักใคร่เอ็นดูของเพื่อนฝูงอีกด้วย

ฝรั่ง ใครที่ชอบฝรั่งมักเป็นคนรักอิสระ ชอบที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจ

มะพร้าว เพื่อนๆที่ชอบมะพร้าวมักเป็นคนใจบุญ มีจิตเป็นกุศล มองโลกในแง่ดี วาจาคมคาย พุดจาหมั่นคนไหนเจ็บด้วยโบหน่าที่ใสซื่อ

มะละกอ ผลไม้โปรดของคนที่มีน้ำตื้นสูง มีความคิดลุ่มลึก คิดเป็นเหตุเป็นผล วางแผนแยบยล

มังคุด เหมาะสำหรับคนที่เก็บเนื้อเก็บตัว ข้างฝั่งและมีอารมณ์โรแมนติก อ่อนไหวง่าย รักใคร่ใคร่รัก และเก็บเอาไปนึกคิดคนเดียว แต่ไม่นานก็ลืมเอาตัวเองกลับไปหลงคนอื่นต่อไปเรื่อยเรื่อย พุด ง่าย ๆ คือเป็นผลไม้สำหรับคนเจ้าใจจะ

ลองกอง พวกที่ยึดเอาลองกองเป็นอาหารหลัก เป็นคนรักสันโดษชอบเดินทาง ชอบการผจญภัยในที่ที่ตนเองไม่เคยไป อนุรักษ์นิยม

ลำสาด สำหรับเพื่อนๆที่เลือกลำสาดเป็นผลไม้หลัก จะเป็นคนอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแนวความคิด เกาๆ ชอบวิถีทางที่เคยทำมาแต่ก่อน แต่เป็นคนมีเหตุผล

ลิ้นจี่ ผลไม้สำหรับคนชอบทำงาน เบาๆไม่ต้องใช้กำลังแรงงานมาก ๆคนชอบทานลิ้นจี่ลิ่ว เพื่อนๆจะลำบากน้อยกว่า เลยให้เพื่อนๆ เองงานไปช่วยทำซะหมด ตัวเองคอยซักไซ้อยู่เบื้องหลัง

ลิ้นจี่ คนชอบทานผลไม้เม็ดเล็กชนิดนี้มักเป็นคนปากหวาน ชอบประจบประแจง ใช้คำพูดยกยอกคนใหญ่ปลื้ม แต่มักเป็นคนชอบนินทาวาไรคนอื่นลับหลัง

สตรอเบอร์รี่ ถ้าชอบทานสตรอเบอร์รี่ บอกได้เลยว่าคุณเป็นสาวสวยสนุก มีอารมณ์ขัน ทำให้คนอื่นหัวเราะได้ตลอดเวลา เป็นที่ตองการของเพื่อนๆในกลุ่ม และเมื่อจะพูดคุยหรือทำอะไรก็ต้องมีคนดู คนฟัง และคอนข้างมีรสนิยมทีเดียว

สาลี ผลไม้คุณหนู ผู้ที่ชอบทานมักจะมีนิสัยอ่อนหวาน สุภาพ อ่อนโยน ไม่ชอบขัดใจใคร มองโลกในแง่ดี ไม่นินทาวาไรใคร นอกจากนี่ยังเป็นนักเลาเรื่องที่ดี

ส้มเขียวหวาน เห็นชอบส้มอย่างนี้ก็เป็นคนทันสมัย หัวก้าวหน้า แต่มักมีนิสัยหึงหวงเพศตรงข้ามอยู่ เนื่องๆ มีรย์สตรูจึกใจฉาย

ส้มโอ คนที่ชอบส้มโอจะเป็นคนที่รักความสุข ความหรูหรา โอ้อำใจอ่อนง่าย ถ้ามี ใครๆ มาคือก็คงยอมให้กันทุกอย่างแบบเทอะเปาะไปเลย

สับปะรด ผู้ที่ชอบกินเป็นคนที่ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป มัวแต่ไปเอาใจคนอื่นเกินไป ทำให้เพื่อน ๆมักจะทำร้ายและเบียดเบียนอยู่เสมอ

องุ่น ผลไม้ยอดฮิตของคนสวยมีเสน่ห์ มักเป็นคนที่มีบุคลิกดีน่ารัก เข้ากับคนง่าย นิสัยร่าเริง มีความคิดความอารมณ์สุขุมรอบคอบ ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันนัก ไม่ค่อยชอบบอกเรื่องส่วนตัวให้ใครรู้ ง่าย ๆ

แอปเปิ้ล ผลไม้ของคนที่เหงา ขาดเพื่อนไม่ได้ เป็นคนไม่ค่อยเครียดเรื่องความรัก คือนึกจะรักใคร่ก็รัก นึกจะเลิกก็เลิกขึ้นมาง่าย ๆ แต่จะเป็นคนที่มีความอดทนในเรื่องการทำงาน

ขอบคุณข้อมูล : ผู้หญิงนะคะ